

ตำรวจปทส.คาด 3 สัปดาห์รู้ผล 'ทีเอ็นเอ' งามข้างบ้านเปรมชัย

● จากกรณี นายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำกำลังจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับพวก 4 คน ขณะตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อมของกลางเป็นซากเสือด่า ซากไก่ฟ้าหลังเทา ซากแก้งูกงช้างและถลกหนัง รวมทั้ง อาวุธปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และเครื่องกระสุนจำนวนมาก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังรอผลการตรวจส่องงาช้าง จำนวน 4 กิ่ง จากกรมอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลังจากเจ้าหน้าที่เก็บทีเอ็นเอไปตรวจสอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระยะเวลาสรุปผลเร็วที่สุดคือ 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากผลตรวจออกมาพบว่า งามข้างเหล่านี้เป็นของช้างที่ถูกเลี้ยงไว้ ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องใบขออนุญาต แต่หากพบว่าไม่ใช่ช้างเลี้ยง ไม่ว่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือได้มาจากในประเทศไทย ก็ถือว่ามีความผิด ซึ่งนายเปรมชัยสามารถนำเอกสารและหลักฐานเข้าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ถึงที่มาของงาช้างได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจส่อง

ทางด้าน พ.ต.อ.วัชรินทร์ พูลสิทธิ์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง ผบก.ปปป.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายวิเชียรแจ้งดำเนินคดีนายเปรมชัย ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนประกอบด้วยพนักงานสอบสวนจาก ปปป., ปอท. และปทส. เพื่อร่วมพิจารณาสำนวนคดี เพราะต้องใช้ความชำนาญในสายงานต่างๆ ประกอบรวมถึงหลักฐานและส่องปากคำนายวิเชียร และลูกน้อง ที่จะเรียกมาสอบเพิ่มเติมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ไม่มีประเด็นใด

เป็นกรณีพิเศษ แต่เป็นการเรียกเข้ามาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมต่อหน้าคณะพนักงานสอบสวนชุดดังกล่าว เพื่อให้สำนวนมีความครบครันและครบถ้วน ก่อนจะเชิญนายเปรมชัยมาให้ปากคำต่อไป

วันเดียวกัน กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผิดผู้กระทำความผิด” ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชาชนจากทั่วประเทศ 1,202 คน พบว่า ประชาชน 64.2% เห็นว่าคดีเปรมชัยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจะไม่สามารถเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ รองลงมาคือ 53.3% คดีทนายทกระทั่งแดงจนตำรวจตาย และ 50.4% คดีวัดพระธรรมกาย พระธัมมชโย

เมื่อถามว่าจากเหตุการณ์หรือคดีที่ผ่านมาคิดว่าคนกลุ่มใดเมื่อทำความผิดแล้วกระบวนการยุติธรรมยากที่จะเอาผิดพบว่า ส่วนใหญ่ 69.2% เห็นว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล รองลงมาคือ 63.6% นักการเมือง 61.5% คนรวย ไฮโซ 45.2% ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และ 21.1% พระ

สำหรับความเห็นต่อการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรมพบว่า ส่วนใหญ่ 37.6% เห็นว่ามีช่องโหว่ให้ผู้กระทำผิดพ้นผิด รองลง 28.6% เห็นว่าดำเนินการแบบสองมาตรฐาน เลือกปฏิบัติ และ 23.6% เห็นว่าการลงโทษผู้กระทำผิดยังเบาไป ไม่รุนแรง ทำให้ไม่เกรงกลัว กลับมาทำผิดอีก

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ 71.7% เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ 28.3% เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อถามความเห็นต่อกระแสโซเชียลและสื่อมวลชนที่มาช่วยตรวจสอบและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ 61.3% เห็นว่าจะช่วยตรวจสอบอีกด้านทำให้สังคมรู้โดยละเอียด รองลงมา 57.4% เห็นว่าจะทำให้คดีสืบหน้าเร็วจับตัวคนผิดได้เร็ว และ 54.8% เห็นว่าจะมีส่วนทำให้ตำรวจต้องจริงจังในการทำงานหาหลักฐานเพื่อปิดคดีให้ได้เร็ว